

037 การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน  
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ  
ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้ “โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”



พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ  
มหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรภายใต้ “โครงการ  
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ให้ความสำคัญ  
เกี่ยวกับการป้องกันและการป้องปราม การทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาล  
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ  
ชอบในภาครัฐ โดยสถาบันฯ จัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
แห่งชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่

สถาบันฯ ทั้งหมดเข้าร่วม จำนวน 73 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมसानใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และยืนยันหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนจะมุ่งเน้นการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันภายใต้วิสัยทัศน์ “ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพและไว้วางใจได้ในระดับสากลด้วยมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation)” ตามแนวปฏิบัติองค์กรธรรมภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรของสถาบันได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป



นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรยายในหัวข้อ “ไม่ทน ไม่ทุกซ์ สร้างสุขร่วมกัน” และทำกิจกรรม Workshop เพื่อให้แง่คิดสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียด ITA 2022 ที่ควรรู้จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง คือ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3) เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการประเมิน ITA มี 10 ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการประชุม ทำให้หลังจบการบรรยายเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจใน ITA และเกิดความตระหนักมากขึ้น